



ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี

ตามที่กรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๔ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ กรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๔ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามบัญชีแนบท้าย ๑

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวในวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. และเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ น. ณ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เลขที่ ๓๓๓ ชั้น AA อาคาร เล้าเป้งจวน ๑ ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ หากไม่มาตามวันเวลาดังกล่าวและมีได้แจ้งให้ทราบเป็นการล่วงหน้า กรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพฯ ๔ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีสำรองไว้ในลำดับต่อไป มารายงานตัวแทน และขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบว่า

๑. บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ได้รับคัดเลือกผู้ใด ได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก คือ

ก. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การเป็นผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งที่คัดเลือกได้

ข. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวภายในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก

๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หรือคุณสมบัติยื่นสมัครคัดเลือก ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ถึงแม้ผู้สมัครนั้นจะเป็นผู้ได้รับคัดเลือก ก็จะไม่มีความสิทธิได้รับเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายดำรงศักดิ์ วันแอสေး)

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๔ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพสามิต

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี
แนบท้ายประกาศกรมสรรพสามิต ลงวันที่ มกราคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	นางสาวนวิรัช โปชากรณ์	
๒	นายสุธี การสมดี	

